

## นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติและรวมถึงหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน และจะนำวิธีปฏิบัติด้านการให้ความสำคัญในสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีข้อมูลของกฎหมาย กฎและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ศึกษาและทำความเข้าใจอย่างเหมาะสมพอควร
3. กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
4. กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
5. กรณีต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค จะไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล หมั่นตรวจตราดูแลมิให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกต่างของถิ่นกำเนิด เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ต้องหมั่นตรวจตราดูแลมิให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเข้าร่วมและยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น

กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่ทุกฝ่ายเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการและ/หรือกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

### การกำกับดูแล

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้กับ คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรวมถึงกิจการที่กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปร่วมลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) มีการจัดทำบันทึกและรายงานการละเมิดและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) และจัดทำรายงานประจำปีส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*